



เลขที่ ๒๖๗/๒๕
วันที่ ๒๖ กย ๖๕
เวลา

ที่ คค ๐๗๒๗.๑/๑๖๐๗๗๗

กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่นอย่างเหมาะสมภายใต้เงื่อนไข ลักษณะ และองค์ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นทุกประเภทผิวทางอย่างทั่วถึง ยืดอายุการใช้งาน ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายลุกลาม และเป็นการฟื้นฟูถนนที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี

ในการนี้ กรมจึงขอจัดส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานในด้านการกิจการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้จัดทำในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code คู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (<http://localroaddev.drr.go.th>) เมนู “ศูนย์บริการวิชาการดำเนินงานทางสำหรับ อปท.” เมนูย่อย “มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นาย ก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวลลิตา จังโกฏ)

พนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ธีระรังสิกุล)

วิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

จ.อ.

(อ.นงนุช พิงกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ สุวานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๕๙๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@drr.go.th

www.drr.go.th



คู่มือบำรุงทาง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โปรดตั้งถาวร

(นายมนตรี สติระณวัฒน์)

นายกรามณ์ เขตจันทน์

ที่ สปสช.๙.๓๔/ว. ๘๒๓๗

๑) พฤษจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบหรือออทิสติก

เรียน นายกเทศมนตรี, นายกองค้การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นถาม - ตอบ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับ
บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบหรือออทิสติก

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบ
หรือออทิสติก ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้รวบรวมประเด็นประเด็นถาม - ตอบ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบหรือออทิสติก เพื่อให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทราบและใช้เป็นแนวทางดำเนินการที่กำหนด รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน นายก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววสันดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิตรี วิชญโยธิน)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา

โปรดส่งกลับ

(นายสมานตรี สติระณัจฉน์)

ผู้ติดต่อประสานงานบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐๙ ๐๑๙๗ ๕๒๒๖

ผู้รับผิดชอบ นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง

ประเด็นปัญหาถาม - ตอบ

เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่		
๑	มีแนวทางการดำเนินงานสำหรับสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ หรือไม่	สปสช. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อชักชวนความเข้าใจ ตามหนังสือที่ สปสช ๒.๗๓/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สปสช. จะโอนงบประมาณสำหรับบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ เพิ่มเติมให้กับกองทุนตำบล หรือใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือไม่	สำหรับบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นการใช้งบประมาณที่ อปท. ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความในข้อ ๑๐ (๖) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่จึงเป็นการจัดบริการสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนตำบลภายใต้ประกาศข้างต้นกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมกองทุนตำบลแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการดูแลระยะยาว (LTC) หรือที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกองทุนตำบล จะสามารถดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ได้หรือไม่	๑) กรณี อปท. ที่เข้าร่วมกองทุนตำบลแล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานฯ LTC สามารถดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ได้ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปฏิบัติตามวิธีการดำเนินงานและบริหารจัดการดูแลระยะยาว (LTC) ๒) สำหรับ อปท. ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการฯ กองทุนตำบล อปท. แห่งนั้นจะไม่สามารถสนับสนุนโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
	สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด (กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด) เพื่อสนับสนุนโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ให้กับ อปท. ได้หรือไม่	โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯอนุมัติ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖	กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ได้บรรจุโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ อยู่ในแผนสุขภาพชุมชน อปท. จะสามารถจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ได้หรือไม่	การพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ เป็นอำนาจหน้าที่และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ในการพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับ อปท. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนในการพิจารณากำหนดให้โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ บรรจุอยู่ในแผนสุขภาพชุมชน ในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน จะพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบด้วยหรือไม่ก็ได้
๗	กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ อปท. สามารถเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนตำบลได้ทันทีหรือไม่ หรือต้องเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนตำบลเข้าบัญชี อปท. ก่อน จึงจะสามารถนำไปดำเนินงานตามโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ได้	ตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความในข้อ ๒.๑ กำหนดให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ประกอบกับความในข้อ ๔ กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ข้อ ๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงินการเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ กรณี อปท. เป็นผู้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. จึงต้องส่งจ่ายเงินกองทุนตำบลตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้กับหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ และเมื่อ อปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ ได้รับเงิน

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
	คะแนน และมีภาวะปัญหาการกลั่นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จะสามารถสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้หรือไม่	หรือบุคลากรสาธารณสุข สํารวจตามรอบประเมินผลการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลฯ หากพบบุคคลดังกล่าว พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้จัดการการดูแลระยะยาวฯ หรือบุคลากรสาธารณสุข สามารถพิจารณาสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้ โดยใช้ผลการประเมินตามแผนการดูแลรายบุคคลในรายนั้น หรือทำประเมินตามแบบประเมินบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั่นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในรายนั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้ทำการประเมิน
๑๒	การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ควรกำหนดระยะเวลาโครงการเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี	ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการฯ อาจกำหนดรอบละ ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑๒ เดือน ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นในพื้นที่ และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณา
๑๓	กรณีสนับสนุนโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ให้กับหน่วยบริการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ อปท. เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานดังกล่าวดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือ เงินที่เหลือต้องส่งคืนกองทุนตำบลหรือไม่ และกรณีหน่วยงานดังกล่าวจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว แต่ต่อมา กลุ่มเป้าหมายเสียชีวิต ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ที่เหลือควรดำเนินการอย่างไร	<p>๑) ตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความในข้อ ๔.๑ กำหนดให้กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ เสร็จสิ้นแล้วมีเงินเหลือ ต้องนำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนตำบล</p> <p>๒) กรณีดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ เสร็จสิ้นแล้ว หรือระหว่างการดำเนินงานมีกลุ่มเป้าหมายเสียชีวิตหรือสูญหายแล้วมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการจัดเก็บไว้สนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายในรอบถัดไป โดยจัดทำสรุปจำนวนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหลือไว้ในรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการในรอบถัดไป</p> <p>๓) กรณีหน่วยงานที่เสนอโครงการไม่ประสงค์จัดเก็บผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้จัดทำสรุปจำนวนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหลือไว้ในรายงานผลการดำเนินงาน และส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหลือพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการกองทุน เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหลือให้กับหน่วยงานที่เสนอโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ในรอบถัดไป</p>